

BÁO CÁO

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã, Chủ tịch UBND xã và tình hình KT-XH, QP-AN tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023

Thực hiện chương trình công tác năm 2023; trong tháng 4, UBND, Chủ tịch UBND xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành; cán bộ, công chức chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao, kết quả đạt được như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chủ tịch UBND xã đã tham dự các Hội nghị do UBND huyện tổ chức như: hội nghị triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023; hội nghị triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2023; hội nghị do Đảng ủy xã tổ chức như: hội nghị sơ kết công tác Đảng quý I năm 2023, hội nghị BTV, BCH Đảng ủy...UBND xã đã tổ chức hội nghị như: hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023, hội nghị trực tuyến toàn tỉnh công bố Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do UBND tỉnh tổ chức, phối hợp với đoàn thanh tra huyện tổ chức hội nghị Công bố quyết định thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất Lâm nghiệp của Chủ tịch UBND xã, các hội nghị giao ban tuần...

Từ 15/3/2023 đến 14/4/2023, UBND xã đã tiếp nhận, xử lý 182 văn bản chỉ đạo của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy xã. Ban hành 156 văn bản chỉ đạo điều hành. UBND xã đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Tỷ lệ ký số cơ quan trên văn bản điện tử đạt 100%; Tỷ lệ ký số cá nhân trên văn bản điện tử đạt 100%. Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được tập trung chỉ đạo, trong kỳ, tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính xã là 55 hồ sơ, trong đó: trực tuyến là 33 hồ sơ, chứng thực trên phần mềm điện tử là 22 hồ sơ; đã giải quyết và trả trước hạn 15 hồ sơ, đúng hạn 22 hồ sơ, đang trong hạn giải quyết 18 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Về kinh tế:

1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp.

- Tập trung chỉ đạo các thôn và Nhân dân chăm sóc các loại cây trồng vụ xuân nhất là cây Lúa trong giai đoạn đẻ nhánh; chỉ đạo cán bộ khuyến nông thường kiểm tra đồng ruộng hướng dẫn Nhân dân phòng trừ sâu bệnh hại lúa và cây màu vụ chiêm xuân. Đôn đốc HTX cung cấp nước kịp thời cho cây trồng.

- Tình hình chăn nuôi ổn định, thực hiện tốt việc chăm sóc bảo vệ, công tác phòng, chống bệnh, đảm bảo đủ thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm. Thực hiện tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm, kết quả: tiêm phòng cho đàn chó, mèo được 350 con đạt 100,8% KH, đàn trâu bò 80 con đạt 35,9% KH, đàn lợn 30 con đạt 16,2% KH, các đàn còn lại đang tiến hành tiêm. Tuyên truyền cho nhân dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản lồng bè trên sông.

- Tuyên truyền vận động Nhân dân khẩn trương tranh thủ thời tiết thuận lợi trồng lại diện tích rừng keo sau khi khai thác kết quả từ đầu năm đến nay đã trồng mới được 4,8 ha đạt 80% kế hoạch huyện giao. Hướng dẫn các hộ phát và chăm sóc cây gai xanh lưu gốc.

1.2. Công tác tài chính - Ngân hàng:

a) *Tài chính:* Tổng thu NS tháng 4 là: 332.908.000đ, tổng chi NS là 283628.000đ. Công tác quản lý tài chính được tăng cường; tập trung chỉ đạo thu, thực hiện chi theo đúng phương án được phân bổ.

b) *Ngân hàng:* Tổng dư nợ ngân hàng là 51.157.758.000 đồng, trong đó: Ngân hàng CSXH: 13.729.500.000đ; Ngân hàng Nông nghiệp: 37.428.258.000đ. Tổ chức họp giao ban với các tổ chức được ủy thác và các tổ tiết kiệm vay vốn ngân hàng CSXH huyện; Thực hiện tốt các giải pháp thu lãi, gốc theo quy định; phối hợp với các đoàn thể hướng dẫn hội viên thực hiện vay vốn theo kế hoạch và chương trình.

1.3. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng:

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, trong tháng đã: Tiếp nhận xử lý 06 hồ sơ về cấp GCNQSD đất, đăng ký biến động đất đai, chuyển nhượng đất... Chỉ đạo tăng cường thực hiện thu gom, xử lý rác thải gắn với chỉnh trang khu dân cư trên địa bàn xã năm 2023; Phối hợp với Hội đồng GPMB huyện tổ

chức công bố phương án thu hồi đất và áp giá đền bù dự án đường giao thông suối cá thần xã Cẩm Lương đối với các hộ bị ảnh hưởng và niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn. Thường xuyên kiểm tra theo dõi tình trạng khai thác, tập kết khoáng sản, không để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép xảy ra.

1.4. Chương trình Xây dựng NTM:

Tham mưu cho BCD xây dựng NTM rà soát đánh giá lại 19 tiêu chí xã NTM theo Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 để chuẩn bị cho hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng NTM.

1.5. Tiêu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại:

Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tiếp tục được duy trì và phát triển như: Du lịch, vận tải, dịch vụ nông nghiệp, đan lát, đúc gạch xi măng, mộc dân dụng và các dịch vụ khác. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ ước đạt 3,5 tỷ đồng.

2. Về văn hóa – xã hội:

2.1. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể thao và du lịch

- Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn như: ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, 76 năm ngày thành lập ngành TDTT Việt Nam 27/3, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3; Công tác đảm bảo vệ sinh ATTP; Công tác đảm bảo trật tự hành lang ATGT. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Tổ chức thành lễ phát động ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023, tham gia lễ phát động olympic và giải việt giả do huyện tổ chức đạt 01 giải khuyến khích. Trong tháng, Treo được 06 băng zôn qua đường; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã được 46 lượt; biên tập và phát thanh 13 tin bài xã biên tập; tiếp sóng đài huyện 42 chương trình /tháng (gồm 2 file/ngày).

Công tác du lịch: Phối hợp với BQL suối cá Cẩm Lương hướng dẫn du khách đến tham quan du lịch tại suối cá thần được thuận tiện và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19; Trong tháng tiếp đón trên 15.588 lượt du khách.

2.2. Công tác giáo dục: tiếp tục chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học theo kế hoạch.

2.3. Công tác Y tế, Dân số, VSATTP:

- *Công tác Y tế, dân số:* Trạm y tế tổ chức trực tại trạm 24/24, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Trong khám cho 199 lượt người; tỷ lệ phụ nữ có thai và trẻ em dưới 5 tuổi đi tiêm chủng đạt 100%. Thực hiện tốt công tác dân số KHHGD, số trẻ sinh là: 04 cháu, số người tử: 02 người, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,55%. Tỷ lệ người dân sử dụng sổ khám sức khỏe điện tử đạt 100%.

- *Công tác đảm bảo vệ sinh ATTP:* Đã làm việc với đoàn kiểm tra của Văn phòng điều phối VSATTP tỉnh, kết quả đánh giá xã duy trì tốt công tác VSATTP. Xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023.

2.4. Chính sách xã hội.

Phối hợp với Bru điện văn hóa xã chi trả đầy đủ các chế độ chính sách cho các đối tượng theo đúng quy định. Xét duyệt chế độ Bảo trợ xã hội cho 03 đối tượng theo Nghị định 20; Chế độ mai táng phí cựu chiến binh 02 đối tượng, MTP bảo trợ xã hội 01 đối tượng; Rà soát NCT thuộc hộ nghèo cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có chồng, không có vợ, không có con: trên địa bàn xã có 02 đối tượng; Rà soát nhu cầu đào tạo nghề theo chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào DTTS: có 35 học viên đăng ký lớp chăn nuôi thú y Triển khai thu bằng cấp, chứng chỉ của người lao động trên địa bàn xã phụ vụ thẩm định tiêu chí nông thôn mới, đến thời điểm hiện tại thu được 150 bằng cấp chứng chỉ của người lao động. Tuyên truyền một số chính sách xã hội mới và chính sách BHYT, BHXH tại 3 thôn trên địa bàn xã..

2.5. Công tác Tư pháp, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Trong tháng thực hiện đăng ký khai sinh là: 05 trường hợp, (đăng ký mới 0 trường hợp, đăng ký lại 05 trường hợp); đăng ký khai tử: 02 trường hợp; đăng ký kết hôn 02 cặp vợ chồng; xác nhận tình trạng hôn nhân 04 trường hợp. Công tác chứng thực trong tháng là: 180 việc, thu kinh phí chứng thực là 591.000đ. Trong tháng không có đơn thư kiến nghị của Nhân dân, tiếp 01 lượt công dân đề nghị liên quan đến lĩnh vực chính sách xã hội, UBND xã đã trả lời trực tiếp cho công dân. Phối hợp với Hội đồng tuyên truyền PBGDPL huyện tổ chức Hội nghị TTPBGDPL và trợ giúp pháp lý năm 2023 tại TTVHTT xã với nội dung: Tuyên truyền về Luật tiếp công dân, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật khiếu nại tố

cáo, Luật bảo hiểm y tế và các chính sách BHXH tự nguyện, triển khai hướng dẫn cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID với 92 lượt người tham gia.

2.6. Công tác dân tộc và tôn giáo.

Đảm bảo các chính sách cho người dân tộc, chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Phối hợp với UBMTTQ, các đoàn thể xã tuyên truyền vận động Nhân dân các dân tộc trong xã, các hộ giáo dân chấp hành nghiêm chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nhất là trong dịp Lễ Phục sinh năm 2023.

3. Công tác An ninh - Quốc phòng.

3.1. Công tác An ninh.

Công an xã duy trì nghiêm chế độ trực 24/24h, Tăng cường công tác trực, tuần tra, kiểm tra ngăn chặn xử lý có hiệu quả nên tình hình ANCT, trật tự ATXH được giữ vững và ổn định. Làm tốt công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết hộ khẩu, nhân khẩu theo luật cư trú. Làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết công việc hàng ngày về lĩnh vực an ninh trật tự. Triển khai lắp đặt 20 chuông báo cháy thuộc tổ liên gia PCCC tại thôn Lương Ngọc. Triển khai đợt cao điểm hướng dẫn Nhân dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại Nhà văn hóa các thôn. Tiếp tục thực hiện lắp đặt và hiệu chỉnh hệ thống “Camera an ninh trật tự”.

3.2. Công tác Quốc phòng.

Ban CHQS Tăng cường kiểm tra, tuần tra thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết các tình huống liên quan đến các vấn đề về quân sự quốc phòng, không để bị động bất ngờ. Tổ chức xây dựng kế hoạch huấn luyện DQCĐ và dân quân tại chỗ cho đối tượng Dân quân năm thứ 2-4 năm trình huyện phê duyệt. - Tổ chức rà soát công dân nam trong độ tuổi 17 trong năm 18 công dân; độ tuổi từ đủ 18 đến 25 tuổi và 26-27 tuổi đối với công dân đã tốt nghiệp CĐ, ĐH tổng 69 công dân. Tổ chức phát lệnh gọi đăng ký NVQS lần đầu; Tổ chức đăng ký NVQS lần đầu độ tuổi 17 theo kế hoạch của trên.

- Tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa. Trong tháng có 01 đối tượng làm hồ sơ đề nghị.

- Triển khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công

với cách mạng; Thông tư số 55/2022/TT-BQP ngày 27/7/ 2022 về hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm Bộ Quốc phòng. Hướng dẫn số 1075/HD-BCH ngày 06/3/2023 của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa về quy trình, thủ tục lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ, thương binh đối với người hy sinh, bị thương trong chiến tranh thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.

4. Hoạt động của Trưởng thôn:

- Các thôn đã chủ động trong các công việc được giao, tích cực có trách nhiệm cao trong công việc, triển khai và tổ chức cho mọi người thực hiện tốt chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thôn.

Tóm lại: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2023 trên địa bàn xã tiếp tục đạt được những kết quả tích cực: (1) tình hình kinh tế - xã hội có bước phát triển khá như: Sản xuất nông nghiệp tương đối ổn định, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, không có dịch bệnh lớn xảy ra. (2) Các Chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. (3); các chính sách an sinh, xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống của nhân dân ổn định, không phát sinh các vấn đề phức tạp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 4 năm 2023 còn có những hạn chế, khó khăn, đó là: (1) Trong lĩnh vực nông nghiệp: Công tác bơm tưới nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân của HTXDVNN có thời điểm chậm. (2) trong lĩnh vực chính sách xã hội: Công tác phát triển thể BHYT mới gặp nhiều khó khăn do người dân chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và quyền lợi khi tham gia BHYT.

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5

1. Nhiệm vụ chung

- Tổ chức Hội nghị giao ban với các cơ quan, đơn vị, các thôn; công chức chuyên môn được giao chủ trì thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tham mưu đánh giá làm rõ những kết quả đã được, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục.

- Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng tham mưu, giải quyết công việc; bám sát các nhiệm vụ của huyện giao, xã giao để phân công thực hiện theo hướng rõ người, rõ việc.

- Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND xã tại kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026.

- Bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Về kinh tế

- Tập trung chỉ đạo Nhân dân chăm sóc bảo vệ tốt diện tích lúa vụ và cây trồng vụ Đông xuân. Đôn đốc HTX dịch vụ đảm bảo nước tưới cho Nhân dân sản xuất. Tiến hành kiểm tra đánh giá năng suất cây trồng vụ Đông xuân năm 2023. Tuyên truyền vận động Nhân dân chăm sóc bảo vệ tốt đàn GSGC, không để dịch bệnh phát sinh trên địa bàn; phát triển chăn nuôi để tăng tổng đàn, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh cho đàn GSGC. Tiếp tục tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023. Tiếp tục phát động Nhân dân trồng rừng, trồng cây vụ xuân, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu xây dựng báo cáo phục vụ đoàn thanh tra huyện thanh tra việc QLNN về rừng và đất lâm nghiệp năm 2022-2023.

- Tăng cường việc quản lý về đất đai, kiểm tra, lập biên bản đối với các hộ vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp; tiếp tục phối hợp với Hội đồng GPMB huyện thực hiện đối thoại với các hộ bị thu hồi đất dự án đường giao thông suối cá thần Cẩm Lương. Tiếp tục tuyên truyền, vận động 03 hộ tại thôn Kim Mắm nhận tiền đền bù dự án thủy điện Cẩm Thủy 1.

- Tăng cường kiểm tra, quản lý tài chính ngân sách đảm bảo công khai, dân chủ trong thu chi ngân sách. Thực hiện thanh quyết toán các khoản tạm ứng ngân sách theo quy định. Thực hiện thu quỹ, thu nợ vụ 5 năm 2023.

- Tập trung chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị triển khai đầu tư xây dựng các công trình, chương trình được hỗ trợ đảm bảo thời gian. Tăng cường quản lý, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn xã.

- Tiếp tục phối hợp với các đoàn thể, chỉ đạo các thôn làm tốt công tác vận động cải tạo vườn tạp, công tác vệ sinh môi trường.

2.2. Về văn hoá xã hội:

- Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn như: ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, ngày giải phóng hoàn toàn miền nam 30/4, ngày Quốc tế Lao Động 01/5, ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5, Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Tiếp tục tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; thực hiện tốt Quy chế của BCD phong trào Toàn dân ĐKXDĐSVH gắn với xây dựng các quy ước nông thôn, tăng cường kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội..

- Thường xuyên cập nhật tin bài trên trang thông tin điện tử xã; chỉ đạo đài truyền thanh duy trì tốt các hoạt động tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Phối hợp với Bưu điện văn hóa xã nhận và cấp tiền chế độ cho các đối tượng đầy đủ đúng chính sách. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia BHXH, BHYT tự nguyện; làm thủ tục cho các đối tượng bảo trợ xã hội; theo dõi, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân. Triển khai kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2023 theo kế hoạch đã đề ra. Đẩy mạnh công tác tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động cho lao động tại địa phương. Tiếp tục triển khai thu bằng cấp chứng chỉ của người lao động

- Các trường thực hiện tốt công tác dạy và học, duy trì sĩ số học sinh và đảm bảo các điều kiện tổ chức thi cuối học kỳ 2.

- Chỉ đạo Trạm y tế, duy trì tốt chế độ giao ban, làm tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, công tác VSMT và các chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia khác. Làm tốt công tác tuyên truyền DS – KHHGD; Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy mở hội hạnh phúc để khám sức khoẻ định kỳ và tuyên truyền về sức khỏe sinh sản cho chị em trong độ tuổi sinh đẻ.

- Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác xây dựng mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, công tác tư pháp hộ tịch, giải quyết đơn thư của Nhân dân đúng quy định. Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, các thôn, các đơn vị để phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới.

- Đảm bảo các chính sách cho người dân tộc, chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách hộ nghèo. Phối hợp với các ngành,

đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động Nhân dân các dân tộc trong xã, các hộ giáo dân chấp hành nghiêm Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, và các quy định của địa phương.

2.3. Về quốc phòng, an ninh:

- *Về quốc phòng*: BCHQS xã Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực SSCĐ theo đúng kế hoạch. Xây dựng kế hoạch SSCĐ bảo đảm an toàn trong dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch; kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng Miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023) và ngày Quốc tế lao động 01/5. Phối hợp với Công an xã bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Hoàn thiện kế hoạch, giáo án huấn luyện DQCĐ và dân quân tại chỗ từ năm thứ 2 - 4 năm trình huyện phê duyệt Bổ sung kiện toàn LLDQ đủ về quân số bảo đảm chất lượng tổ chức gia huấn luyện, hội thao, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Tổ chức cho LLDQ năm thứ nhất tham gia kiểm tra bắn đạn thật theo kế hoạch của Ban CHQS huyện. Tham mưu cho Hội đồng NVQS xã chuẩn bị xây dựng kế hoạch, báo cáo, chuẩn bị cơ sở, vật chất tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, nhiệm vụ tuyển chọn và gọi nhập ngũ năm 2024. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

- *Về an ninh* : Công an xã tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo quân số trực ban, trực chiến đấu tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các Đề án: “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025”; “Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của Công an Cẩm Thủy, giai đoạn 2019 - 2024”; “Ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác giai đoạn 2019 - 2021, tầm nhìn đến 2030”. Triển khai thực hiện các nội dung 02 cao điểm: cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy và cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản. Chỉ đạo BCĐ ANTT chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ ra mắt mô hình “Camera An ninh trật tự” và 04 mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” trên địa bàn xã.

3. Nội dung phiên họp thường kỳ tháng 5

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, đề nghị công chức chuyên môn tập trung tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác và

Kế hoạch hành động năm 2023, báo cáo UBND xã trong tháng 5/2023 đảm bảo thời gian và chất lượng, cụ thể như sau:

- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023 (Công chức Văn phòng – Thống kê tham mưu).

- Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV (Công chức Văn phòng – Thống kê và các công chức chuyên môn có liên quan).

- Các ngành, công chức chuyên môn khác xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực phụ trách báo cáo UBND xã và ngành dọc cấp trên theo quy định.

Trên đây là kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023 của UBND xã Cẩm Lương./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- TTr Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- MTTQ, các đoàn thể xã;
- Các cơ quan, đơn vị, các thôn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Trung Kiên